

Số: **01** /BC-BDT

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2021 (Về lĩnh vực dân tộc)**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra báo cáo trình tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XXI.

Ngày 14/7/2021, Ban Dân tộc HĐND huyện đã tiến hành họp và thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 về lĩnh vực dân tộc cụ thể như sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 về lĩnh vực dân tộc.

Qua xem xét báo cáo số 444/BC-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, kết quả giám sát 6 tháng đầu năm của Ban Dân tộc HĐND huyện; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp. Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của UBND huyện về lĩnh vực dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành chủ động ứng phó với dịch bệnh; UBND huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), chính sách giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 -5%; hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng là người DTTS bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19; các chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo trợ xã hội được đảm bảo. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong vùng DTTS được ổn định; đời sống, sản xuất của đồng bào DTTS tiếp tục được ổn định và phát triển; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đồng bào DTTS trên địa bàn huyện chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn đặt niềm tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với tỷ lệ 99,9% cử tri đi bỏ phiếu góp phần tạo thành công cho Cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, Ban Dân tộc HĐND huyện nhận thấy tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 về lĩnh vực dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

- Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển còn chậm, đời sống của một số hộ đồng bào DTTS gặp khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao, chiếm 99,15% tổng số hộ nghèo của huyện. Nguyên nhân: do đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, vừa thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, sản xuất nhỏ lẻ, chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá cả biến động không ổn định.

- Công tác tuyên truyền cho các hộ đồng bào DTTS thụ hưởng các chính sách, chương trình, dự án nhằm làm thay đổi nhận thức, tự vươn lên thoát nghèo và việc chấp hành pháp luật có nơi còn hạn chế. Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn những diễn biến phức tạp, tội phạm về ma túy, giết người tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là tội phạm giết người (3/4 vụ là người DTTS).

II. Kiến nghị

1. Để đảm bảo đủ cơ sở cho việc thẩm tra, giám sát về lĩnh vực Dân tộc trên địa bàn, Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần đánh giá bổ sung thêm kết quả triển khai, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trong 6 tháng đầu năm 2021.

2. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ sở. Đặc biệt là tuyên truyền pháp luật, các quy định về đất đai cho đồng bào DTTS để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo, hạn chế tình trạng chông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo thẩm tra thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (b/c);
- Các thành viên Ban Dân tộc;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT; BDT.

**T.M BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Giàng A Do